

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	EC_EI_016_S2
ชื่อตาราง	เครื่องชี้การลงทุนของภาคเอกชน
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและกำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายเดือน / รายไตรมาส / รายปี ความล่าช้า 1 เดือน ยกเว้นมูลค่าการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในประเทศล่าช้า 2 เดือน กำหนดเวลาเผยแพร่ วันทำการสุดท้ายของเดือนถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ • หลักการ นิยาม และการจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูลและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล	เครื่องชี้การลงทุนของภาคเอกชน เป็นข้อมูลที่สะท้อนการลงทุนภาคเอกชน ทั้งการลงทุนในการก่อสร้างและการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ มี 11 รายการ ได้แก่ 1. ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ 2. ปริมาณการจำหน่ายคอนกรีตในประเทศ 3. ปริมาณการจำหน่ายกระเบื้องในประเทศ 4. ปริมาณการจำหน่ายยานยนต์เชิงพาณิชย์ 5. ปริมาณการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในประเทศ ณ ราคาคงที่ 6. การนำเข้าสินค้าทุน ณ ราคาคงที่ 7. พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างนอกเขตเทศบาล 8. พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล 9. โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรม 10. เงินทุนจดทะเบียนธุรกิจที่กระทรวงพาณิชย์ 11. การส่งเสริมลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การจัดเก็บข้อมูล ทั้ง 11 รายการข้างต้นดำเนินการโดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุในแหล่งที่มาของข้อมูล และทำการรวมยอดข้อมูลเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
แหล่งที่มาของข้อมูล	1. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3. กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 4. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 5. สำนักงานสถิติแห่งชาติ 6. สำนักงานเขตและสำนักการโยธา กทม. เทศบาลเมือง เทศบาลนครทั่วประเทศและเมืองพัทยา 7. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 8. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 9. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม 10. ธนาคารแห่งประเทศไทย
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=857&language=th)
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลล่าสุดย้อนหลัง 3 เดือน
หมายเหตุ	ตารางนี้หยุดเผยแพร่ตั้งแต่ 30 เมษายน 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/Documents/PCI_PII_TH.pdf

ทีมข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศ
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
โทร 0-2356-7420